

“เพราะการให้คือที่สุดของความสุข” มิสเตอร์.ดี.ไอ. วาย. ปันน้ำใจให้น้อง ร่วมสานฝัน มอบรอยยิ้ม ส่ง ท้ายปี



มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. จัดโครงการตอบแทนสังคม สร้างความสุข ส่งรอยยิ้ม คลายความหนาวด้วยกิจกรรมที่แสนอบอุ่น

กรุงเทพฯ 9 ธันวาคม 2562— บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. นำทีมโดยผู้บริหาร และฝ่ายการตลาดจัดโครงการ “มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ปันน้ำใจให้น้อง” ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาตอบแทนสังคมด้วยการเป็นผู้ให้ ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ บ้านพักมูลนิธิเอ็นพี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดเชียงใหม่

ทางทีมงานบริษัทมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ร่วมกับบริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิตี้แคชชั่น จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และของขวัญไปมอบให้กับน้อง ๆ ทั้งที่อาศัยอยู่ภายในบ้านพักมูลนิธิเอ็นพี และน้อง ๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการมากมายให้ทุกคนได้ร่วมเล่นสนุก พร้อมรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะไปด้วยกัน เพื่อคลายความหนาว ในบรรยากาศที่อบอุ่น อีกทั้งยังมีการสอนประดิษฐ์ของตกแต่งต้นคริสต์มาส และการถวายพรเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้น้อง ๆ ได้แสดงความเป็นตัวเองออกมาผ่านงานประดิษฐ์ด้วยฝีมือของน้อง ๆ เอง

น.ส. นรินดียา เสาวณีย์ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำภาคพื้นประเทศไทย) กล่าว “มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ยังคงมุ่งมั่น ชุมเท และขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้สังคมตระหนักถึงการช่วยเหลือ การมอบโอกาส มอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาส

กาส และผู้ยากไร้ที่ต้องการที่พึ่งพา ภายใต้โครงการดี ๆ ในอนาคต ด้วยการร่วมสร้างความสุขให้สังคม มอบรอยยิ้มให้กับเด็กด้อยโอกาส เพราะเรารู้ว่า “รอยยิ้ม” ของพวกเขา ก็มีค่า และมีความเท่าเทียมกันกับเด็กทุกคน” นอกจากนี้ยังได้มอบเงินสมทบทุนการศึกษาที่มาจากพี่น้องพนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. และลูกค้าของเราที่ได้ร่วมบริจาค จากทุกสาขาภายในจังหวัดเชียงใหม่ และยังได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิตี้ เคชั่น จำกัด ที่ได้มอบเครื่องฟอกอากาศสำหรับบ้านพักมูลนิธิเอ็นยูแห่งนี้ และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบของขวัญพิเศษให้กับน้อง ๆ ในโอกาสนี้

สามารถติดต่อ หรือรับข้อมูลข่าวสารของร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้ที่

Website: <https://www.mrdiy.com/th/>

Facebook: <https://www.facebook.com/mrdiyTH>

Line: @mrdiythailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

กมลชนก บุญโสภณ (ฝ่ายการตลาด)

บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด

โทร 02-136-7401 ต่อ 304